

ผู้ตรวจฯ โมเดลวังน้ำเขียว แก้รุกป่าทั่วประเทศ.

● ผู้ตรวจฯ โมเดลวังน้ำเขียวแก้ปัญหารุกที่ทั่วประเทศ เผยใช้เวลา 3-6 เดือนเคลียร์ปัญหา พร้อมจำแนกประเภทพื้นที่ปัญหาชัดเจน ก่อนเสนอ ครม.ออกมติผ่อนผันเฉพาะราย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดโครงการสัมมนาสนทนากลุ่ม เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่รับฟังและแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน ครั้งที่ 1 โดยมี นายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ หมดานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ศิริ นายอำเภอวังน้ำเขียว เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติทับลาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และชาวบ้าน อ.วังน้ำเขียว ประมาณ 100 คน เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ กรณีปัญหาวังน้ำเขียวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

นายศรีราชา กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินว่า จะจำแนกประเภทพื้นที่และกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ให้ชัดเจน โดยในเบื้องต้นพบว่า มีกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่จริง กลุ่มผู้บุกรุก กลุ่ม

บุคคลที่ได้รับโอนพื้นที่มาจากผู้รุก และผู้ที่ซื้อโดยสุจริต แต่ไม่รู้ที่มาของที่ดินแต่เป็นแฟชัน และเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โอโซนบริสุทธิ์ติดอันดับโลก รวมทั้งอาจจะจำแนกกลุ่มบุคคลกรณีอื่นได้อีก และจะทำข้อเสนอให้ ครม.พิจารณา โดยขอให้ออกเป็นมติผ่อนผันเฉพาะกาล เพื่อเป็นการเยียวยาปัญหาโดยไม่ขัดหลักกฎหมาย เช่นพื้นที่ใดเป็นป่าอนุรักษ์โซนซี แต่มีเอกชนที่มาซื้อโดยไม่รู้หรือโดยความผิดพลาดของหน่วยงานที่กำหนดแผนที่ทับซ้อนอาจจะผ่อนผันให้อยู่ต่อไป 10 ปี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสิ่งที่ได้ลงทุนไปแล้ว ส่วนพื้นที่อื่นอาจผ่อนผัน 10-15 ปี แล้วแต่กรณี

“แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข คือห้ามบุกรุกเพิ่มเติม ห้ามขยายสิ่งก่อสร้างเพิ่ม ห้ามจำหน่ายเปลี่ยนแปลง และต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่มเพื่อคืนพื้นที่สีเขียว หากผิดเงื่อนไขจะหมดสิทธิ์ที่ได้รับการผ่อนผันทันที อย่างไรก็ตามหากแก้ปัญหาวังน้ำเขียวได้สำเร็จจะเสนอให้เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและการบุกรุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อ ครม.

นายศรีราชา กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาวังน้ำเขียวนั้น มีหลักคิดว่า หากเรื่องใดก็ตามที่ประชาชนถูกกระทบด้วยความไม่แน่ใจของภาครัฐ ทำให้เข้าใจผิดหลงเชื่อเสียประโยชน์ เรื่องนี้จะรับฟังจากประชาชนในทางที่จะเอื้อประโยชน์ โดยไม่ให้เสียหลักการใหญ่ ปัญหาชาวบ้านจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ กลุ่มที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลาน กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. หากสามารถพิสูจน์สิทธิ์เก่าที่มีอยู่เดิมจะไม่รอนสิทธิ์ เพราะซึ่งจะต้องสอบสวนสิทธิ์ แต่ปัญหาจะไปเกิดกับกลุ่มผู้บุกรุกป่าตัวจริง ซึ่งอาจจะใช้เวลาราว 3-6 เดือนในการจัดแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับเอกสารสิทธิ์จะช่วยเร่งรัดให้ได้เอกสารสิทธิ์

“ส่วนกลุ่มที่บุกรุกป่าต้องรีบดำเนินการคดีตามกฎหมาย กลุ่มที่รับโอนจากกลุ่มที่บุกรุกป่าต้องดำเนินการคดีเช่นกัน กลุ่มที่สี่ คือคนที่ไปรับโอนโดยคิดว่ามีสิทธิ์ไปทำอะไรได้ ซึ่งผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนี้ รวมทั้งกลุ่มที่ห้าสมัครเข้ามาอยู่ในเครือข่าย ส.ป.ก. แต่ปัญหาคือแทนที่จะทำเกษตรกลับไปทำรีสอร์ท ทั้งหมดไม่ได้เป็นข้อยกเว้นตามกฎหมาย แต่เป็นเรื่องที่ซื้อไปโดยสุจริต แล้วมีการลงทุนกันใหญ่จึงเกิดปัญหา ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาโดยยึดหยุ่นให้อยู่ไปราว 10-15 ปี แม้ว่าจะทำผิด สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการผ่อนปรน”
ผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าว